

Hồng Lĩnh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM CỦA BCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT THỊ XÃ
KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các hội KH&KT thị xã Hồng Lĩnh (Liên hiệp hội thị xã) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành (BCH) Liên hiệp hội. Tại phiên họp thứ nhất, BCH bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND Thị xã (nay là UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị ủy) được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp hội; đồng chí Nguyễn Trí Anh, Trưởng phòng GD-ĐT làm Phó Chủ tịch Liên hiệp hội; đồng chí Phạm Quốc Dũng, Chuyên viên phòng Kinh tế (nay là Chuyên viên Phòng TC-KH) làm thư ký kiêm phụ trách Văn phòng Liên hiệp hội. Ban chấp hành đã ban hành quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành trực tiếp phụ trách các hội thành viên trên các lĩnh vực. Trong quá trình hoạt động của Ban chấp hành, có 03 đồng chí do chuyên công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ nên không tiếp tục tham gia Ban chấp hành (đồng chí Lê Văn Bình, chuyển công tác; đồng chí Bùi Việt Hùng, Hội KH&KT Công an thị xã chuyển công tác; đồng chí Phan Công Bình, Hội KH&KT Trung tâm Y tế nghỉ hưu); tính đến thời điểm Đại Hội lần thứ V, Ban chấp hành Liên hiệp hội có 14 đồng chí. Đồng chí Tôn Quang Ngọc, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đảm nhận chức vụ Chủ tịch Liên hiệp hội.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thị xã, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh; sự phối hợp, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, Ban chấp hành Liên hiệp hội thị xã đã đoàn kết, có nhiều cố gắng, thực hiện hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Sau 01 nhiệm kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban chấp hành báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức

Sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban chấp hành Liên hiệp hội thị xã đã tổ chức họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành. Hiện nay, Liên hiệp hội thị xã có 19 Hội thành viên

(Trong đó, có 13 Hội thuộc khối các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 6 hội của phường, xã), tập hợp được gần 1700 hội viên. Ban Chấp hành Liên hiệp hội có 17 người, Ban Thường vụ có 05 người (Đồng chí Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Liên hiệp hội; đồng chí Nguyễn Trí Anh, Trưởng phòng GD-ĐT, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội; đồng chí Phan Văn Đường, Bí thư Thị đoàn, UVBTV Liên hiệp hội; đồng chí Phạm Hồng Quý, Chủ tịch Hội KHKT phường Trung Lương, UVBTV Liên hiệp hội; đồng chí Phạm Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng TC-KH, UVBTV, Thư ký Liên hiệp hội).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động phổ biến kiến thức KH&KT

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền tiếp tục phát động các hội thành viên tích cực tham gia công tác chỉnh trang đô thị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng đô thị văn minh; tuyên truyền viết bài đăng trên tạp chí và trên trang thông tin điện tử; tuyên truyền hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo trong TTN-NĐ kịp thời hiệu quả.

Phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi Thị xã cùng với các ban, ngành cấp tỉnh và các phường, xã tổ chức tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho bà con nhân dân, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các Hội viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính; cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Bảo hiểm xã hội do Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã tổ chức.

- Xây dựng được một số mô hình sản xuất tập trung theo hướng liên kết với doanh nghiệp có hiệu quả như: Mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao; Mô hình nuôi gà liên kết; Mô hình nuôi lợn không bùn. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở xã Thuận Lộc; có 04 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.

- Phối hợp các đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Hồng Lĩnh là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện có hiệu quả Đề án 06.

2.2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Thực hiện chức năng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp hội, đội ngũ trí thức, hội viên đã tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, xây dựng, phản biện các chương trình, đề án về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã như: Đề án phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ThU ngày 02/6/2022 của BCH Đảng bộ thị xã về phát triển các khu, cụm công nghiệp;

nâng cao hiệu quả thực thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; Chương trình phát triển đô thị thị xã; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ThU ngày 31/12/2021 của BCH Đảng bộ Thị xã về tăng cường lãnh đạo phát triển du lịch văn hóa, tâm linh trên địa bàn thị xã đến năm 2025; Đề án thu gom rác thải; Đề án ứng dụng và phát triển CNTT; Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng năm; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp tục được đẩy mạnh; Trung tâm Hành chính công thị xã Hồng Lĩnh đi vào hoạt động hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc;... đặc biệt tham gia tích cực vào các hội thảo chuyên đề tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho những năm tiếp theo trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

2.3. Hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức

Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi và cuộc thi của tỉnh, Liên hiệp Hội Thị xã đã chủ động trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan, phối hợp Ban tổ chức Hội thi, cuộc thi Thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học của các hội thành viên, tạo nên khí thế thi đua trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ và thanh thiếu niên, nhi đồng. Đã in ấn hàng trăm tờ rơi, phối hợp làm panô tuyên truyền Hội thi trên địa bàn Thị xã; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phương pháp nghiên cứu, cách làm hồ sơ dự thi, tổ chức chấm và chọn các sản phẩm, đề tài tham dự hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Sau các lần tham gia hội thi, cuộc thi, Liên hiệp hội đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức tham gia hội thi, cuộc thi đồng thời biểu dương khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đã triển khai tốt hội thi, cuộc thi, tạo nên khí thế phấn khởi cho các đơn vị tham gia những năm tiếp theo. Năm 2019, Liên hiệp hội thị xã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức thành công tổng kết cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh.

2.4. Hoạt động khoa học công nghệ; triển khai các đề tài, dự án

Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phong trào thi đua lao động sáng tạo được triển khai sâu rộng, nhiều đề tài, giải pháp được ứng dụng, nhân rộng góp phần nâng cao hiệu quả về sản xuất và công tác.

Với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trên tất cả các lĩnh vực, đã có trên nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, trong đó có một số dự án, đề án, đề tài khoa học đạt cấp tỉnh được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả cao.

2.5. Hoạt động liên kết và phối hợp

Trong điều kiện có những khó khăn về tổ chức, về tài chính, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã bước đầu có những hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động. Đồng thời, Liên hiệp hội thị xã

thường xuyên có mối liên hệ, tranh thủ sự chỉ đạo cũng như tham gia một số hoạt động chức năng của Liên hiệp hội tỉnh. Liên hiệp hội thị xã đã phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh tổ chức thành công tổng kết cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh.

2.6. Phát huy vai trò thành viên Mặt trận tổ quốc

Trong 05 năm qua, Liên hiệp hội thị xã và các hội thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng về vai trò, vị trí và nhiệm vụ Liên hiệp hội, thông qua đó cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của Liên hiệp hội. Đội ngũ trí thức đã nhận thức sâu sắc nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết và làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước, tính sáng tạo trên các lĩnh vực.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, Liên hiệp hội thị xã và các hội thành viên đã tích cực tham gia các phong trào xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo, thiên tai, bão lụt, thực hiện các chính sách khuyến học, khuyến tài... Liên hiệp hội và các hội thành viên đã phối hợp vận động đóng góp hàng chục triệu đồng cho các hoạt động chính trị - xã hội được cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên đã góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề ra.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Liên hiệp hội KHKT thị xã, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên hiệp hội thị xã 03 lần được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tặng Bằng khen (năm 2018, 2021, 2023), hằng năm, được Liên hiệp các hội KHKT tỉnh biểu dương và tặng Giấy khen có thành tích trong hoạt động Hội; 03 cá nhân được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tặng Bằng khen.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, BCH Liên hiệp hội thị xã và các hội thành viên trong nhiệm kỳ qua còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Một số đồng chí uỷ viên BCH chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của tổ chức hội, chưa tâm huyết với tổ chức hội nên còn xem nhẹ trách nhiệm của mình đối với các các hoạt động của hội, tham gia các hội nghị của BCH Liên hiệp hội chưa đầy đủ.

- Việc tổ chức họp BTV, BCH hàng năm, hàng kỳ có những lúc chưa đúng thời gian quy định, việc tham gia ý kiến, tham mưu các quyết sách để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội chưa cao.

- Hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên còn nhiều lúng túng trong nội dung, phương thức, công tác nghiên cứu khoa học chưa được diễn ra trở thành phong trào chung trên toàn thị xã; chưa huy động và phát huy được sức mạnh trí tuệ

của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực; công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhìn chung chưa làm được nhiều, hiệu quả chưa cao.

- Một số ủy viên BCH Liên hiệp hội thị xã kiêm nhiệm nhiều công việc nên gặp không ít khó khăn trong chỉ đạo các hoạt động của tổ chức hội.

- Công tác thông tin, báo cáo, xây dựng hội của một số hội thành viên chưa được quan tâm đúng mức, còn phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều, ảnh hưởng đến phong trào chung.

- Ngân sách phục vụ cho các hoạt động của Liên hiệp hội chưa đảm bảo với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Liên hiệp hội Thị xã Khoá IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Với tinh thần tự phê bình và phê bình, Ban chấp hành nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội.

Kính mong quý vị Đại biểu và Đại hội, thảo luận, bổ sung đề BCH Liên hiệp hội khoá V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và đưa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ V để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP HỘI KHOÁ IV